

TÀU PHÙ TÀN ĐỘC

SAGIANG

I.- TÀU PHÙ KHỞI THỦY SÔNG NGANG NGƯỢC TÀN BẠO

Kể từ khi xuất thế, dân du mục phía Bắc sông Hoàng Hà, con người còn ăn lông ở lỗ "Cổ nhơn hình tợ thú, duy hữu thiện tính đức" Họ sống dưới chế độ mẫu hệ, trong gia đình không có người cha, bà Mẹ bảo quản đàn con trai gái, lớn lên tự do giao hợp nhau, con gái có thai tự sanh đẻ do Mẹ tiếp trợ, còn trai cứ tha hồ nay người con gái này, mai người con gái kia, không biết tới đứa con mình gì cả. Họ sống trong công cuộc hái lượm, săn bắn và bắt cá làm lương thực. Họ còn biết ướp cá thịt phơi khô, giành cho trong những tháng mùa Đông. Lần hồi về sau trong các cuộc cháy rừng, họ hoảng sợ lửa, vì không có cách gì chống đỡ nổi, nếu chạy không kịp đành chịu chết thiêu. Nhưng họ nhận thấy mấy con thú bị nướng chín thịt ăn thơm ngon hơn ăn thịt sống, nên họ nghĩ dùng lửa nướng cá thịt ăn. Ngoài ra họ còn dùng lửa chế ngự dã thú hung bạo thành công, và còn dùng lửa sưởi ấm chống lạnh rất hiệu quả. Vũ khí của họ chỉ là những viên đá ném thú cầm, suốt thời gian dài Thời Đồ Đá, nhưng cần xẻ thịt thú, họ lựa những viên đá có cạnh mài cho bén làm thành cái dao, và buộc vào cán bằng cây trở thành cái búa, cái dao, cây chĩa, tức nhiên họ phát triển sang Thời đại Đá Mài. Nhờ có lửa làm thân hộ mạng, họ thờ Thần Lửa (Hỏa Thần) cố duy trì lửa trong chỗ ở để tiện dụng, và khi đi ban đêm, họ biết tạo ra cây đuốc rọi sáng đường đi và phòng ngự ác thú, rắn độc. Họ còn nhờ ánh sáng mặt Trời sưởi ấm cho nên bắt đầu tạo ra đạo Bái Hỏa, mỗi ngày lễ bái rước Thái dương thần nữ (Tôn kính như Mẹ) vào buổi bình minh và lễ bái tiễn đưa vào buổi hoàng hôn. Nhóm Tàu phù càng ngày càng đi xa hơn chỗ ở để tìm lương thực, chạm trán vùng lãnh địa của dân địa phương, họ ỷ lại vào khí giới dao búa chém giết tàn nhẫn tha nhơn, còn hãm hiếp nữ nhơn và có khi bắt về làm nô lệ, họ bắt đầu nảy sanh ra bộ lạc, hợp đoàn nhau lấn hiếp các lãnh địa lân cận, phải có người điều hành, mà lúc đầu là nữ giới, về sau nữ giới suy yếu bị nam giới tranh chấp giành quyền tù trưởng bộ lạc, chuyển từ từ sang chế độ Phụ hệ. Họ còn bắt nữ giới phục vụ họ và từ đó trở thành nô lệ tình dục. Nhưng nữ giới cương nghị chống nô lệ tình dục bằng cách tạo tình yêu nam nữ và tuân tự trở thành phu thê. Tàu phù bắt đầu biết bắt ngựa làm phương tiện giao thông nhanh chóng hơn đi bộ, và họ thành lập những đoàn kỵ binh hung bạo, chém giết tất cả đối thủ để mở rộng vùng đồng cỏ nuôi đàn súc vật di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Họ quá tàn bạo coi mạng người như thú vật, nếu đối thủ chịu đầu phục phải bị đồng hóa theo họ, từ vùng cao nguyên họ tiến dần sang vùng bình nguyên, lần chiếm vùng đất Thần Nông Phương Bắc và đồng hóa dân Bách Việt, khiến Ngũ đế phải chịu ảnh hưởng của dân du mục và đồng hóa theo họ xuyên qua Đê Nghi, Đê Cốc, Đê Lai, Nghiêu, Thuấn và lần lượt tiến chiếm về phương Nam khiến Xi Vưu một thị tộc Bách Việt bị thôn tính do vua Thuấn sau khi đã vây tỏa cả 3 năm dài tại Đầu sông Tương khiến Nga Hoàng và Nữ Anh (Con vua Nghiêu) phải trông ngóng "Quân tại Tương giang đầu, Thiếp tại Tương giang vĩ, Tương tư bất tương kiến, Đồng âm Tương giang thủy." chứng minh vua Thuấn chinh phục Xi Vưu sau khi phá vỡ vòng vây, mở rộng bờ cõi về Phương Nam của dân Du Mục và bắt sang nhà Hạ do vua Vũ trị thủy mở Cửu long Giang (Bên Tàu). Vua Kiệt nhà Hạ quá tàn bạo do mê bà Muội Hỉ mà giết oan tướng tá cho rằng bội phản, lại tàn sát dân chúng nên Thành Thang mới nhờ dân yểm trợ chiến thắng lập ra nhà Thương. Lúc bấy giờ nước Tàu chiếm trọn Miền Bắc sông Hoàng Hà lập thành 4 Đại trấn chư hầu, mỗi Đại trấn bảo quản 200 trấn chư hầu nhỏ. Đóng đô tại Trường An bên bờ sông Vị Thủy. Bắt đầu họ sống có nền nếp

tương đối khá văn minh. Nhưng tới đời vua Trụ bạo ngược do mê nàng Tô Đắc Kỷ, lập Bào lạc đốt cháy quan giám nghị, bái Sái bốn sát hại cung nga, lập Tửu trì chứa rượu như ao, còn lập Nhục lâm giết người lấy thịt kết làm thành cây cối làm đám rừng, để ăn thịt người uống rượu hết sức dã man. Lại còn xây cất Bá lạc đài để tiếp đón bầy chồn giả làm tiên ông tiên nữ phò hội, ăn uống la đà. Cảnh bạo tàn này chỉ có Tàu phù mới thực thi tàn bạo giống như loài ác thú. Cho nên bọn Hán tộc ngày nay mạnh nha trở lại cuộc sống dã man ăn thịt người, ăn thịt bào thai mới sanh để tẩm bổ cho giới Đại phú gia trên nỗi khổ đau của nạn nhân.

II.- TÀU PHÙ MUỐN HƯỞNG THỤ TUYỆT ĐỈNH VẬT CHẤT

Con người muốn tận hưởng tuyệt đỉnh vật chất phải hội đủ điều kiện:

- 1.- Trường thọ, sống lâu mới hưởng thụ vật chất được nhiều, còn tinh thần chưa nghĩ đến.
- 2.- Giàu sang đại phú hay quyền cao lộc cả, ăn trên ngồi trốc thiên hạ.
- 3.- Sức khỏe phải dồi dào, tẩm bổ bằng nhiều phương thức mặc dầu tàn nhẫn dã man, vô nhân đạo.
- 4.- Nơi ăn chôn ở phải lầu son gác tía, nhứt dạ đế vương, cao sơn, hảo đảo với phương tiện di chuyển nhanh chóng.
- 5.- Săn sóc viên cao tay ấn với cao lương mỹ vị, để bảo tồn sức khỏe sau khi hưởng thụ vật chất tuyệt đỉnh
- 6.- Vật chất tuyệt đỉnh ở đây có nhiều hạng:

a/- Thượng phẩm chi nhơn không còn ai hơn được, giành cho đại phú gia, vua chúa.

b/- Trung phẩm chi nhơn giành cho các nhơn vật giàu sang và quyền cao lộc cả.

c/- Hạ phẩm chi nhơn giành cho tình yêu đậm đà, hạnh phúc Nam Nữ.

Thông thường người ta đánh giá kích ngất khi giao hợp Nam Nữ, nhưng phải phụ thuộc và Tam phẩm chi nhơn, với phương tiện sinh sống bảo toàn kích ngất. Chính vì thế mà nhiều cặp Nam Nữ yêu nhau tha thiết, non thề biển hẹn thề mà bị nghịch cảnh gia tộc "Môn đăng hộ đối" giàu nghèo chênh lệch mà bức đoạn duyên ương, khiến chúng không trọn vẹn Tam phẩm chi nhơn, đành khốn khổ chịu đựng lỡ làng duyên phận, có khi chúng quyết tâm tự tử để mong chờ tái sinh kiếp, tái hợp trần duyên, do đã có nhiều truyền tích.

Thượng phẩm chi nhơn ý quyền cậy thế, cường bách hôn nhân để hưởng thụ sinh lý, nhứt là vua chúa Tam cung lục viện mặc sức hưởng thụ tuyệt đỉnh, nhưng sức khỏe không thể bảo toàn nên vua chúa ít có người sống trường thọ. Tội nghiệp cho Tần thủy Hoàng với A phòng cung chứa cả 3 ngàn mỹ nữ, tiên dung ngọc cốt, không đủ sức thỏa dạ lục giao sanh quý tử, phải nhờ người đi tìm thuốc trường sinh, với biết bao bài bản, thế mà vẫn ngும் cổ tèo. Riêng các đại phú gia lại tuyên dương "Trai anh hùng năm thê bảy thiếp, Gái chính chiêng chỉ lấy một chồng" thật là bất công, không cho phụ nữ hưởng quyền sinh lý, vật chất tuyệt đỉnh như Nam giới. Tàu phù quá tàn nhẫn bắt phụ nữ "Phu xướng phụ tùy" không cho quyền hạn nhân quyền phụ nữ, coi phụ nữ là cái máy đẻ con cho nhiều để tăng trưởng dân số, mà nào có nghĩ "Mang nặng đẻ đau" thường than thở "Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình".

Trung phẩm chi nhơn, các nhà giàu thường mua trinh nữ về lấy lộc, coi nữ giới là đồ chơi, bây giờ còn bày trò vũ trường nữ khóa thân ở các phòng trà cho nam nhân rửa mắt. Nhứt là các quan lại tàn nhẫn bắt phụ nữ làm trò sinh lý cho họ thụ hưởng, lấy nhau mới để làm thuốc bổ, đôi khi còn lấy bào thai mới sanh làm thức ăn hảo hạng tẩm bổ cho sinh dục lực, hay tận hưởng sáng khoái bạch phiến. Lúc triệt hạ Pháp luân công, còn bắt thanh niên nam nữ Pháp luân công làm thịt chế biến thức ăn hiện thời hay làm lạp xưởng, làm

thịt chà bông, làm khô, làm thịt hăm xông mật ong để ăn lâu dài. Lại còn lấy các cơ quan bộ phận tẩm thuốc giao cho các ngân hàng để bán cho các bệnh nhân giàu lấp ghép. Việc làm này quá sức dã man trên thế giới chỉ có Tàu phù dám làm mà chánh quyền lại bao che, chỉ vì nhóm Trung phẩm này đút lót tiền bạc dồi dào, khiến nạn tham nhũng bành trướng hết thuốc chữa cũng một phần nào. Chúng còn đầu độc thế giới bằng thực phẩm và ẩm phẩm rẽ tiền với hóa chất thâm độc, đến nay phát giác ra hơi muộn và đã có nhiều chứng bệnh nan y, ung thư, cổ trướng, dịch nạn, thế giới mới la hoảng lên tẩy chay hàng hóa Tàu phù, thế là chúng tuồn những hàng hóa ế ẩm qua Việt Nam bán rẻ mạt để đầu độc nhân dân Việt thâm thương.

III.- TÀU PHÙ DÃ MAN TÀN SÁT NHÂN LOẠI TRONG SANH TỬ CHIẾN

Tàu phù tàn độc từ ngàn xưa, Trụ vương đã dã man trong nhục lâm, tửu tri để cho bọn Đắc Kỷ, Hồ Mỹ Hị, Ngọc mỹ Nhon hằng đêm ăn thịt người uống rượu thỏa thuê. Tới đời Đông Châu Tề Hoàn Công ăn món thịt người là đứa con ba tuổi của nịnh thần. Tấn văn Công trong lúc chạy nạn hết thực phẩm, Khúc Nguyên phải thêu thịt nấu thực phẩm cho ăn, đến chừng phục quốc phong thưởng công thần, lại quên Khuất Nguyên, nên ông t công Mẹ vào rừng ở ẩn xa lánh kẻ bội bạc, tới chừng nhớ lại tới ân nhân, Tấn văn Công cho sứ giả đến mời, nhưng Khuất Nguyên lẩn trốn, nên truyền lệnh đốt rừng cho chạy ra để gặp mặt tạ lỗi, nhưng cả hai Mẹ con chịu chết cháy, nên Tấn văn Công hối hận truyền lệnh ngày giỗ Khuất Nguyên làm thành Tết Hàn thực để chuộc tội. Trong lúc Sinh viên biểu tình Thiên an môn Tàu cộng cho binh sĩ tiêu diệt cả mấy ngàn sinh viên, đem xác chết thủ tiêu man rợ bằng nhiều phương thức: chặt ra từng mảnh liệng cho cá sấu ăn, bỏ trong rừng cho dã thú soi ngon lành, lấy bộ phận cơ quan bán cho ngân hàng lấp ghép, liệng xuống hồ sâu lấp đất lại, lại còn chất đóng ché sẵn đốt cháy ra tro. Thân nhân không tìm kiếm được xác chết đành uất hận. Kế tiếp vụ án Pháp luân Công, bắt đoàn viên giao cho dân rừng núi, thôn quê hẻo lánh làm thịt chế tác món ăn, lấy máu làm tiết canh, nấu cháo huyết hết sức dã man ăn thịt người, còn chế tác bánh bao nhun thịt người chấm máu người ăn rất điệu nghệ, cơ quan bộ phận bán cho ngân hàng. Cái tàn độc nhứt là lấy buồng trứng phụ nữ làm thành món lẩu vĩ vèo, lấy dương vật và dịch hoàn nam giới hầm thuốc bắc, hay ngâm thuốc rượu chung với bào thai còn trong bụng mẹ. Cái món thực phẩm lạ đời nhứt là Não nhân nhún dầu giấm, do từ món Não hầu chỉ của bà Từ Hi Thái Hậu đãi sứ thần Bát quốc. Món thực phẩm này quá dã man hơn loài ác thú. Đây là nội bộ trong nước Tàu đến nay các thực phẩm và ẩm phẩm của Tàu bị thế giới tẩy chay do quá nhiều độc chất tẩm quất, do thịt người chế biến thành thịt động vật: Lạp xương, thịt chà bông, thịt khô, thịt hăm, mực khô. Còn thêm tệ nạn kỹ thuật nuôi dưỡng khí giới sinh vật học quá độc tạo ra những loại vi trùng độc đáo hầu đúng thời gian tính hủy diệt con người, sẽ đem rải khắp quốc gia giàu có như Mỹ hay Gia nã Đại cho chết hết để lại tài sản kết sù cho dân Tàu đến tái thu hưởng thụ. Ngoài ra còn dự trù hợp tác với Nga mở Thế chiến III bành trướng thế lực ở Thái bình Dương và khắp Á châu, dành cho Nga áp chế Đại tây Dương cùng tất cả Âu châu buộc Mỹ phải đầu hàng, để Nga làm bá chủ thế giới 2 năm, để rồi khi Tàu cộng bất hòa mở chiến tranh nguyên tử tại Hoa Nam trong chiêu bài "Sanh tử chiến" để rồi hủy diệt toàn thể nhơn loại mà Thiên chúa Giáo tiên tri cho là ngày Tận thế 20 tháng 6 năm 2017. Nhưng còn tái sinh được 1/10 do niệp độ gồm 4 hạng người: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu và Thiện tri thức mà Phật giáo cho là Long Hoa Hội lập lại đời Thượng ngươn Thánh đức với nền Đạo Trị Thiên Ánh Đạo Vàng.

Sacramento, ngày 27 tháng 11 năm 2014